

4 แข่งเทพวัยโจ๋ไทยสุดปลื้ม ร่วมฝึกทักษะฟุตบอล กับยอดทีมบาเยิร์น มิวนิคกระทบไหล่ซูเปอร์สตาร์ นักเตะดาวดังกับโครงการ อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ 2015



4 แข่งเทพวัยโจ๋ไทยสุดปลื้ม ร่วมฝึกทักษะฟุตบอลกับยอดทีมบาเยิร์น มิวนิคกระทบไหล่ซูเปอร์สตาร์นักเตะดาวดังกับโครงการ อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ 2015

อลิอันซ์ อยุรยา ประกันชีวิต ร่วมต้อนรับ 4 เยาวชนนักเตะกลับเมืองไทย ปิดฉากความสำเร็จ โครงการ อลิอันซ์ อยุรยา จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ 2015 หลังส่ง 4 เยาวชนแข่งเทพจากไทย บินไปร่วมสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการฝึกซ้อมแบบมืออาชีพ ร่วมกับนักเตะเยาวชนจำนวน 75 คนจาก 27 ประเทศ ในโครงการ อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ 2015 ณ สนามฝึกซ้อมของสโมสรบาเยิร์น มิวนิค ระหว่างวันที่ 13 – 18 สิงหาคม 2558 โดยมีคณะผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนของทีมเสือใต้ เจ้าของแชมป์บุนเดสลีกาสูงสุดในประวัติศาสตร์ ทำการฝึกสอนแบบจัดเต็มให้กับนักเตะเยาวชนเป็นเวลากว่า 6 วันเต็ม พร้อมจุดประกายให้แข้งวัยโจ๋เดินตามความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตอันใกล้

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุรยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า โครงการ “อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์” ถือเป็นรายการทดสอบที่ดูเด็ดเข้มข้นมาก เพราะกว่าจะได้ 4 ตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมค่ายฝึกทักษะที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ต้องผ่านการคัดเลือกกันอย่างเข้มข้น ในส่วนของประเทศไทยนั้น เริ่มคัดเยาวชนผ่านการแข่งขันโครงการ อลิอันซ์ อยุรยาจูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ เป็นการจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการใหญ่ เปิดกว้างให้ทีมเยาวชนจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ไทย ดวลแข้งชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลรวม 1,200,000 บาท โดย 8 เยาวชนดาวเด่นจากรายการนี้ ผ่านเข้ารับการคัดเลือกขั้นที่ 2 กับโครงการ “อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์” ระดับเอเชีย ณ เกาะบางหลี่ ประเทศอินโดนีเซีย และได้รับคัดเลือกเป็น 4 คนสุดท้ายเพื่อร่วมโครงการ อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 13 – 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ด้าน โค้ชหรั่ง ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนไปร่วมโครงการกล่าวว่า “จาก

การคัดเลือกที่เข้มข้นในหลายขั้นตอนทำให้พบว่า เยาวชนไทยที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมรายการตั้งแต่ต้นมีทักษะความสามารถและมีฝีเท้าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งตอนนั้นทางคณะกรรมการก็หนักใจในการตัดสินใจเลือกตัวแทนเพียง 8 คนไปร่วมโครงการโอลิมปิก จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์ ระดับเอเชีย ที่บาห์ลี ส่วนเยาวชน 4 คนสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกโดยโค้ชทีมเยาวชนของบาเยิร์น มิวนิค เพื่อไปร่วมแคมป์ระดับโลก ได้แก่ 1. นายสหรัฐ รัตนวิจิตร จากโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 2. นายสกุลชัย แสงโทโพธิ์ จากทีมจังหวัดนนทบุรี 3. นายนิธิกร ศิริชู จากทีมจังหวัดบุรีรัมย์ และ 4. นายกิตติพงศ์ สุปัญญา จากทีมจังหวัดนนทบุรี ถือว่าเป็น เยาวชนคุณภาพ และมั่นใจว่าไม่ทำให้เราผิดหวัง เพราะได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่ฉายแววออกมาอย่างโดดเด่นตั้งแต่ช่วงแรกแล้ว” โค้ชหรั่ง กล่าว

นอกเหนือจากการฝึกอบรมฟุตบอลอย่างเข้มข้นกับโค้ชเยาวชนสโมสรบาเยิร์น มิวนิคแล้ว ยังมีโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ สำหรับเยาวชนที่ร่วมโครงการ ซึ่งรวมถึงการเข้าไปทัวร์สนามโอลิมปิกอาร์น่าแบบเจาะลึก การเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลบนเดสลีกานัดเปิดสนามระหว่าง บาเยิร์นมิวนิค กับทีมฮัมบูร์กเอสวีแอสนามแห่งนี้ และหนึ่งในไฮไลท์ก็คือ การได้พบปะกับนักฟุตบอลขวัญใจหรือไอดอลของพวกเขาตนเอง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือมานูเอล นอยเออร์ ที่ครั้งนี้เขาได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลเยาวชน ซึ่งเป็นเด็กหญิง 12 คนและเด็กชาย 63 คน และกระตุ้นให้พวกเขาเดินตามความฝันของพวกเขาด้วยกำลังใจที่เต็มเปี่ยมและความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ

“สำหรับผมแล้ว โครงการ โอลิมปิก จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ เป็นเรื่องของเยาวชนที่มีความสามารถล้วนๆ” นายทวารมือหนึ่งของโลก มานูเอล นอยเออร์ กล่าว “ความกระตือรือร้นและใจรักในกีฬาฟุตบอลของเยาวชนเหล่านี้ทำให้ผมคิดถึงตัวเองในสมัยที่ผมอายุเท่าพวกเขา ผมจำได้ว่าผมตื่นเต้นสุดๆ ทุกครั้งที่ได้ดูนักฟุตบอลขวัญใจของผมลงเล่น ซึ่งนักเตะเยาวชนเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆ ในกีฬาฟุตบอลได้อย่างน่าประทับใจ แม้จะมีอุปสรรคในด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่พวกเขาก็สามารถร่วมทีมกันและขับเคลื่อนทีมของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เพียงแต่ในสนามเท่านั้น”

โครงการ โอลิมปิก จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เยาวชน ซึ่งหลายคนยังคงเป็นเพื่อนกันต่อไปหลังจากที่พวกเขาแยกย้ายกันกลับบ้านไปแล้ว ซึ่งการฝึกครั้งนี้ได้ช่วยให้เยาวชนพัฒนาทักษะฟุตบอลของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเลี้ยงลูก การผ่านบอลและการครองบอล และยังได้เรียนรู้การเล่นที่ยุติธรรมและการไว้ใจซึ่งกันและกัน ทั้งยังเพิ่มความแข็งแกร่งของสภาพจิตใจของพวกเขาแบบเป็นทีมอีกด้วย

โอลิเวอร์ เคราสส์ ผู้จัดการแผนกสปอนเซอร์ทั่วโลกของกลุ่มโอลิมปิก ซึ่งเชื่อมั่นในการเปิดโอกาสกว้างของโครงการนี้กล่าวว่า “ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้กว่า 400 คนจากผู้สมัครทั้งสิ้นกว่า 330,000 คน ถือเป็นบทพิสูจน์ได้ว่า โครงการ โอลิมปิก จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชนที่ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมของเรา คนหนุ่มสาวผู้มีความสามารถจากทั่วโลกได้มารวมตัวกันที่นี่และได้สัมผัสกับประสบการณ์พิเศษ ซึ่งค่ายนี้ได้สร้างสรรคัมภีร์ภาพที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นและได้เปิดประตูแห่งโอกาสใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ ดังนั้น โครงการนี้จึงสะท้อนวิสัยทัศน์ระดับโลกของโอลิมปิกที่ว่า คุณสมรรถภาพที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณได้หาก

เลือกทีมและพันธมิตรที่ใช่”